

BAN HÀNH BỔ SUNG, CẬP NHẬT...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Thực hiện Quy hoạch điện VIII là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước ngày càng tăng. Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tuy nhiên, trong quá

trình thực hiện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương cần phải bổ sung, cập nhật một số nội dung, nhất là các dự án phát triển nguồn điện mới vào quy hoạch. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai đầu tư một số dự án nhà máy điện, tính pháp lý và cấp thiết những dự án để xuất bổ sung, cập nhật vào danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch điện VIII.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Công Thương báo cáo tình hình triển khai các dự án điện và danh mục các dự án điện và danh mục các dự án được các địa phương đề xuất bổ sung, cập nhật thực hiện một số dự án điện đã được phê duyệt đầu tư chậm tiến độ, vướng mắc về pháp lý liên quan đến thăm dò, khai thác, nghiên cứu đầu tư đối với một số dự án, cần có kế hoạch bổ sung dự án điện mới cập nhật vào kế hoạch Quy hoạch điện VIII... Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương chủ động rà soát lại khả năng đáp ứng các tiêu chí của mỗi dự án, phối hợp với Bộ Công Thương thống nhất trình tự, thủ tục đầu tư dự án. Các bộ, ngành phối hợp ban giải pháp, tham mưu Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, nhất là các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII, góp phần giải quyết nhu cầu về năng lượng phục vụ phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ môi trường. Việc bổ sung, cập nhật các dự án sản xuất điện để đầu tư trong thời gian tới là cần thiết song các dự án cần bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng bộ với các quy hoạch và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi được phê duyệt đầu tư.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng đầu năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Bên cạnh tham gia phân biện, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Ban Thường vụ Hiệp hội thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn của doanh nghiệp, kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tháo gỡ, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định. Hiệp hội cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 2 hội nghị chuyên đề, 3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản

trị doanh nghiệp cho gần 1.000 lượt doanh nghiệp hội viên. Cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ gần 20 tỷ đồng tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động vì cộng đồng... Những tháng cuối năm 2024, dự báo có nhiều khó khăn, để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, mở rộng quy mô, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tập trung tổ chức, kết nối xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với bảo

vệ môi trường, phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp, kiến nghị UBND tỉnh và các cấp, ngành giải quyết, hỗ trợ, tháo gỡ để doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong những tháng cuối năm là triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 3/6/2024 của UBND tỉnh về triển khai đường DDCI năm 2024 bảo đảm khách quan, minh bạch, trung thực, chất lượng, đúng tiến độ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, tạo hệ sinh thái thuận lợi thu hút đầu tư và giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 21.970 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước

thực hiện 1.295 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Để hoàn thành các mục tiêu

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung chỉ

đạo giải phóng mặt bằng các dự án, các "nút thắt", "điểm nghẽn"; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững vị trí dẫn đầu về chỉ số DDCI; đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Trà Lý, phân khu khu vực trung tâm thành phố, khu vực Đông Nam xã Vũ Lạc, xã Vũ Phúc, để an xây dựng 8 xã thành phường...

VŨ THƯ

Hỗ trợ 7 triệu đồng/ha cho điện tích lúa cấy máy vùng sản xuất tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm

Vụ mùa năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy 7.500ha lúa, trong đó diện tích lúa cấy bằng máy đạt 24% trở lên.

Để khuyến khích nông dân sản xuất và tăng cường các khâu liên kết, huyện đã ban hành cơ chế hỗ trợ 7 triệu đồng/ha (250.000 đồng/sào) cho các cá nhân, hộ gia đình cấy lúa vụ

mùa năm 2024 bằng máy trong vùng sản xuất tập trung, bảo đảm liên vùng, liên mảnh từ 5ha trở lên và bán thóc cho doanh nghiệp thông qua hợp tác xã nông nghiệp tại 7 xã Tân Hòa, Tân Phong, Minh Lăng, Song An, Tứ Tân, Dũng Nghĩa, Hòa Bình. Hỗ trợ 500.000 đồng/ha, tối đa 10.000.000 đồng cho

1 hợp tác xã nông nghiệp để tham gia chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nông dân cấy lúa bằng máy tập trung, có quy mô 5ha trở lên và ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa vụ mùa năm 2024 cho nông dân.

Ước tính sẽ có từ 200 - 300ha lúa được nông dân huyện Vũ Thư áp dụng phương thức cấy máy, sản xuất tập trung theo vùng và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng liên kết trong vụ mùa năm nay.

QUỲNH LŨU



Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, phấn đấu kết thúc thời vụ sản xuất trước ngày 20/7.

Vụ mùa thời vụ gấp gáp, thực hiện phương châm "thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất, gieo cấy đến đâu", các địa phương của huyện Tiên Hải đã chủ động xây dựng kế hoạch, điều tiết nước theo đề án của Xi nghiệp Khai thác thủy lợi huyện kết hợp tháo chua rửa mặn, phân vùng hoạt động máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất, giúp nông dân thuận lợi, chủ động trong gieo cấy. Do đó, tuy là địa phương thu hoạch lúa xuân muộn nhất tỉnh nhưng đến ngày 4/7, 100% diện tích gieo cấy lúa mùa (9.700ha) của huyện đã làm đất xong, sẵn sàng cho nông dân xuống đồng gieo cấy. Ông Đỗ Văn Viết, chủ máy làm đất xã Tây Tiến cho biết: Bây giờ hệ thống la tăng, thủy lợi đồng bộ, thửa ruộng lớn, bằng phẳng nên tiến độ sản xuất nhanh hơn so với sản xuất trên những thửa ruộng nhỏ trước kia. Nhờ cơ giới hóa gắn với xóa bỏ bờ ngăn nên thu hoạch lúa nhanh hơn, tạo thể chủ động sản xuất vụ mùa.

Những ngày đầu tháng 7, cùng với nông dân các địa phương trong tỉnh, nông dân huyện Thái Thụy khẩn trương xuống đồng gieo cấy lúa mùa. Chị Nguyễn Thị Phương, xã Thụy Phong cho biết: Bước vào sản xuất vụ mùa, HTX đã chủ động phương tiện tiến hành làm đất, cung ứng thóc giống cho nông dân gieo mạ bảo đảm thời vụ. Những ngày thời tiết nắng nóng, chúng tôi chủ động gieo cấy vào sáng sớm, chiều tối và cây ban đêm để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến sinh trưởng của cây lúa sau gieo cấy.

Sản xuất vụ mùa thường gặp mưa úng và đây cũng là thời

gian có lượng mưa lớn tập trung trong năm, vì vậy, huyện Thái Thụy chỉ đạo các HTX DVNN hướng dẫn nông dân quy vùng, gieo tăng lượng mạ để phòng bất thuận của thời tiết. Ngoài ra, huyện hướng dẫn các địa phương chuẩn bị lượng thức dự phòng trên cơ sở kế hoạch diện tích và đặc thù của từng giống, từng địa phương. Thời điểm này, huyện tăng cường khuyến cáo nông dân cấy mạ đúng tuổi, bảo đảm số dảnh và mật độ theo quy trình thâm canh của từng giống. Mở rộng diện tích cấy bằng máy để giảm chi phí và công lao động, giảm áp lực lao động ở đầu vụ.

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 75.400ha lúa. Hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của vụ mùa nên các địa phương trong tỉnh đang tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng gieo cấy. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, sản xuất vụ mùa năm nay được các địa phương trong tỉnh triển khai tốt ở tất cả các khâu từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị ruộng, lấy nước, làm đất đến khâu giống, gieo mạ... Đến ngày 8/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 40.000ha lúa, đạt trên 50% kế hoạch. Trong đó, các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng đã gieo cấy được trên 70% diện tích. Đây đều là những địa phương có diện tích lúa mùa trà sớm lớn. Diện tích cấy bằng máy được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.500 máy cấy các loại, tương đương trên 32.000ha diện tích lúa được cấy bằng máy, đạt trên 40%.

Kỹ sư Phạm Thị Hiền, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Vụ lúa mùa vốn chịu

tác động nhiều của điều kiện tự nhiên, trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa gạo. Trong điều kiện mưa bão, lũ lụt, hạn hán, sự xâm nhập mặn, bốc chửa phen bất thường, kết hợp với những điều kiện phức tạp của tình hình sâu bệnh hại đòi hỏi chúng ta phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau như: giống, thời vụ, làm đất, chăm sóc, thu hoạch... mới có thể bảo đảm cho một vụ mùa thắng lợi. Về kỹ thuật cấy, cấy mạ non, cấy nông tay; tùy từng chân đất, giống lúa, khả năng thâm canh để điều chỉnh mật độ cấy cho phù hợp, trung bình khoảng 25 - 30 khóm/m², cấy 2 - 3 dảnh/khóm (lúa thuần). Thực hiện bón phân cân đối, bón lót sâu, bón thúc sớm, bón theo nhu cầu của cây trồng. Khuyến khích sử dụng các loại phân bón, phân dúi bón một lần vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Bà con nên lựa chọn các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp có hàm lượng NPK cao nhằm cải tạo đất, bảo đảm nâng sản và chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, tăng cường phân kali cho lúa mùa tăng khả năng chống đổ và hạn chế sâu bệnh. Để tăng hiệu lực phân bón thúc, cần bón lúc trời mát, bón xong kết hợp dặm tía để đưa dinh dưỡng vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Bà con nên lựa chọn các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp có hàm lượng NPK cao nhằm cải tạo đất, bảo đảm nâng sản và chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, tăng cường phân kali cho lúa mùa tăng khả năng chống đổ và hạn chế sâu bệnh. Để tăng hiệu lực phân bón thúc, cần bón lúc trời mát, bón xong kết hợp dặm tía để đưa dinh dưỡng vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Bà con nên lựa chọn các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp có hàm lượng NPK cao nhằm cải tạo đất, bảo đảm nâng sản và chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, tăng cường phân kali cho lúa mùa tăng khả năng chống đổ và hạn chế sâu bệnh. Để tăng hiệu lực phân bón thúc, cần bón lúc trời mát, bón xong kết hợp dặm tía để đưa dinh dưỡng vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

NGÂN HUYỀN

Linh hoạt phát triển chăn nuôi

Với sự cần cù cùng quyết tâm vượt khó làm giàu, ông Phạm Văn Phương, thôn 2 Đông Hồ, xã Thụy Phong đã phát triển mô hình kinh tế trang trại nuôi ngan mang lại thu nhập cao. Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại, ông Phương cho biết: Năm 2002, tôi thấy một số gia đình chăn nuôi gia cầm có hiệu quả kinh tế cao. Lúc đó, với số vốn hơn 2,5 triệu đồng tôi đã bàn với gia đình đầu tư xây chuồng trại nuôi ngan, gà, vịt, tổng đàn chỉ có 70 con/lúa. Ban đầu chưa có kinh nghiệm nên việc chăn nuôi hiệu quả thấp. Không nản chí, tôi học hỏi kiến thức qua sách báo, tivi, đến tìm hiểu mô hình chăn nuôi hiệu quả. Khi nắm vững kỹ thuật, tôi mở rộng diện tích 3.000m² để nuôi 1.000 con ngan/lúa, 1.000 con vịt bầu lai/lúa. Nhưng nghe ngóng thị trường thấy bán thịt thủy cầm và trứng giá bấp bênh, khó tiêu thụ, trong khi giá mua con giống lại cao, địa phương chưa có gia đình nào bán con ngan giống số lượng lớn, tôi quyết định chuyển sang sản xuất ngan giống. Nắm bắt thị trường có giống ngan mới R76 năng suất và chất lượng vượt trội so với giống ngan R71 nên tôi đã tìm đến Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Hà Nội) mua giống bố mẹ.

Hiện tại, trang trại của ông Phương rộng trên 5.700m², nuôi 1.500 ngan đẻ và 400 ngan hậu bị, 3 lò ấp, công suất bộ nhiều biện pháp kỹ thuật khác nhau như: giống, thời vụ, làm đất, chăm sóc, thu hoạch... mới có thể bảo đảm cho một vụ mùa thắng lợi. Về kỹ thuật cấy, cấy mạ non, cấy nông tay; tùy từng chân đất, giống lúa, khả năng thâm canh để điều chỉnh mật độ cấy cho phù hợp, trung bình khoảng 25 - 30 khóm/m², cấy 2 - 3 dảnh/khóm (lúa thuần). Thực hiện bón phân cân đối, bón lót sâu, bón thúc sớm, bón theo nhu cầu của cây trồng. Khuyến khích sử dụng các loại phân bón, phân dúi bón một lần vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Bà con nên lựa chọn các loại phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp có hàm lượng NPK cao nhằm cải tạo đất, bảo đảm nâng sản và chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, tăng cường phân kali cho lúa mùa tăng khả năng chống đổ và hạn chế sâu bệnh. Để tăng hiệu lực phân bón thúc, cần bón lúc trời mát, bón xong kết hợp dặm tía để đưa dinh dưỡng vào thời điểm làm đất để tiết kiệm lao động, tăng hiệu quả sản xuất.



Ông Phạm Văn Phương (người thứ hai từ phải sang), thôn 2 Đông Hồ, xã Thụy Phong (Thái Thụy) giới thiệu về mô hình nuôi ngan của gia đình.

NÔNG DÂN THÁI THỤY

Vượt khó làm giàu

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thái Thụy đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ của địa phương.

Để tránh mất khoảng 400.000 đồng, sau 1 năm thu hoạch trứng, khi ngan đẻ kém có thể bán làm ngan thịt với giá trung bình 70.000 đồng/kg (trung bình 3,5kg/con) nên cũng có một khoản thu nhập. Ông Phạm Ngọc Triệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Phong cho biết: Ông Phạm Văn Phương là nông dân tiêu biểu, đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại có thu nhập cao ở xã. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn giúp đỡ bà con về kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại, từ đó mạnh dạn đầu tư vươn lên và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

"Chọn khố" để chủ động đầu ra

Đến thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân, ai cũng biết bà Lâm Thị Tân SXKD giỏi với nghề nuôi cua, cá giống. Sau 40 năm theo nghề, đến nay bà đã có được những thành quả nhất định. Bà Tân có 4 trang trại sản xuất giống ở Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nha Trang, mỗi trang trại sản xuất 300 - 400 vạn con giống/tháng (trung bình 7 - 8 lứa/năm), 70 vạn con giống/năm. Bà Tân chia sẻ: Gia đình tôi có 3 ngày xuất bán 1.200 con giống, với giá bán 16.000 - 18.000 đồng/con, doanh thu từ bán con giống khoảng 500 - 700 triệu đồng/năm. Theo tính toán của ông Phương, chi phí 1 con ngan từ 1 ngày tuổi đến khi

trên địa bàn khá lớn. Trong khi đó, việc mua và vận chuyển giống thủy sản từ địa phương khác về địa phương lại vất vả, tốn kém. Bên cạnh đó, quãng đường vận chuyển xa nên tỷ lệ hao hụt con giống khá cao. Từ đó tôi nghĩ có thể phát triển kinh tế gia đình từ nghề nuôi cua, cá giống. Lúa đầu tiên, tôi thả một vạn con giống, bé bằng 1/4 hạt gạo. Bất ngờ chỉ sau 13 - 15 ngày nở 100%, tỷ lệ hao hụt 50% nhưng vẫn bán lãi hơn 3 triệu đồng. Các hộ nuôi thủy sản ở trong xã, trong huyện đến mua rất đông, tôi không kịp cung ứng. Kể từ đó tôi chuyển hẳn sang nuôi cua giống, sau này nuôi thêm cá giống. Để thành công với nghề này, tôi và chồng đã lặn lội đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Nha Trang... học tập kinh nghiệm. Hiện tôi thường mua cua giống ở Hải Phòng, Thanh Hóa, 1 vạn con/6 triệu đồng sau 13 - 15 ngày ương nuôi tôi bán 1.700 giống/con cua. Ngoài nuôi cua giống tôi còn nuôi thêm các loại cá giống như cá song, cá vược, cá sù... Để cá đạt tỷ lệ sống cao, tôi chọn nhập nguồn giống tốt, thức ăn bảo đảm hàm lượng dinh dưỡng, chăm sóc tốt phòng, chống dịch bệnh. Tôi lấy nguồn cá giống chủ yếu ở Hải Phòng, sau 1 tháng nuôi con giống từ 3 - 4cm sẽ phát triển lên 7 - 8cm, giá bán 15.000 đồng/con. Từ nghề nuôi cua, cá giống, kinh tế gia đình

tôi ổn định, tổng doanh thu đạt 1 tỷ đồng/năm.

Nếu như nuôi tôm và cua theo hình thức thương phẩm đã khó thì nuôi cua, cá giống để bán còn khó hơn nhiều. "Chọn khố" để chủ động về đầu ra và giá bán, bà Tân là người đầu tiên ở xã Thụy Xuân nuôi cua, cá giống thành công, làm giàu từ nghề này. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Xuân cho biết: Thành công của mô hình nuôi cua, cá giống của bà Tân đã lan tỏa phong trào thi đua SXKD giỏi ở địa phương. Trong nuôi thủy sản, bà Tân không ngại học hỏi, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm, tận tình giúp đỡ hộ viên, nông dân trong xã về kỹ thuật nuôi để mọi người nuôi hiệu quả, tạo động lực, khích lệ bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Hiện Chi hội Nông dân thôn Vũ Đông có 8 hộ nuôi cua, cá giống, thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm, đây là chi hội có số lượng nông dân SXKD giỏi nhiều nhất xã.

Ông Phương, bà Tân là hai trong rất nhiều nông dân SXKD giỏi ở huyện Thái Thụy. Thực tế cho thấy, nông dân thời đại mới muốn thành công phải vượt khó, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nhạy bén với thị trường. Theo Hội Nông dân huyện Thái Thụy, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng, tăng nhanh về số lượng, quy mô. Hiện toàn huyện có hơn 24.000 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, đạt trên 70% số hộ đăng ký. Từ phong trào này đã đem lại đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ nông dân. Nhiều hộ khó khăn đã trở nên khá, giàu và giúp đỡ những hộ khó khăn khác về con giống, vốn, vật tư phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao đời sống. Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cả về chất lượng và quy mô. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vốn, giống, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, dạy nghề, giới thiệu việc làm... giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

NGUYỄN THẨM